



พิธีวางพวงมาลา ณอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร



สภาคณาจารย์ และพนักงาน

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร เพื่อแสดงความกตัญญูต่อดูแลและระลึกถึงพระคุณของท่านเจ้าคุณทหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.



สมาคมศิษย์เก่า สจล.



สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ธนาคารกสิกรไทย



สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบังจำกัด



คณะวิศวกรรมศาสตร์



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



คณะวิทยาศาสตร์



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



คณะอุตสาหกรรมเกษตร



วิทยาลัยช่างศิลป์



วิทยาลัยนานาชาติ



วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล



วิทยาลัยการบริหารและจัดการ



สำนักงานสภากลาง



สำนักบริหารคอมพิวเตอร์



สำนักหอสมุดกลาง



สำนักทะเบียนและประมวลผล



สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ



มูลนิธิเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คณะเทคโนโลยีการเกษตร



องค์การนักศึกษา



นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร



Staff Singing



พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการแสดงสัมนิทานเรื่อง “ธรรมะจะส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาได้อย่างไร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเจ้าคุณทหาร

พิธีเปิดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2557 โดยนายสมศักดิ์ ภูริศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมงาน ณ ลานหน้าหอประชุม 5,000 ที่นั่ง

คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ ได้เยี่ยมชมห้องแสดงผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร หออนุสรณ์ท่านเจ้าคุณทหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี นำชม





อบรมเชิงปฏิบัติการ

**บริหารความเสี่ยงของสถาบันตามมบยุทศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2557**

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสถาบันตามมบยุทศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



การประชุม

**ระดมความคิดเห็น การทบทวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์สถาบัน
(พ.ศ.2555-2563)**

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.2555-2563) โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารจากทุกคณะ, วิทยาลัย, สำนัก รวมถึงบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



การบรรยายธรรม

คณะ IT จัดการบรรยายธรรม โดยทีมงานพระมหาสมปอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันพงษ์ วรรัตน์ปัญญา รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิด จัดบรรยายธรรม เรื่อง “ดำเนินชีวิตอย่างไรจึงมีความสุข” โดยทีมงานพระมหาสมปอง โดยได้รับเกียรติจาก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R”

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R” โดยมีบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมแคสเสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ

“NOW OR NEVER”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “NOW OR NEVER” ถ้าไม่เริ่มวันนี้ แล้วเมื่อไหร่จะกล้า ? โดยมีนักแสดงชาวไทย-ฝรั่งเศส คุณเดวิด อัครวนนท์ และสองสาวผู้ดำเนินรายการ Along Way Home ทางช่อง ThaiPBS คุณมนสิราพรชัย ไชยะเดชะ และคุณอ้อมใจ ศรีชู เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา



การจัดเสวนา เรื่อง

“กลยุทธ์การศึกษาและวิจัย”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเสวนาหัวข้อ “กลยุทธ์การศึกษาและวิจัยเพื่อนำไทยสู่ประชาคมโลก” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนจาก UNDP วช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำร อินทร์สังข์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ห้อง C-201 อาคารเจ้าคุณทหาร



พิธีลงนามความร่วมมือกับ

บริษัท นีโอเฮาส์ โปรดักส์ จำกัด และ โรงเรียนพณิชยการภูมิวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัดเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. และ นางอัจฉรา ประดิษฐ์ฐาน กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยมี ดร.อำภาพรณ ดันตินาครกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุขณี ธนะบริพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สจล. นายพรชัย ประดิษฐ์ฐาน และ นายวิญญู สติวิทยานันท์ กรรมการบริหารบริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้บริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัด ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ โรงเรียนพณิชยการภูมิวิทยาคาร โดย ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. และ ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพณิชยการภูมิวิทยาคาร ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุขณี ธนะบริพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ นางนารี มีทรวางศ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ต่อหน้าคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสามฝ่าย ณ บริษัท นีโอเฮาส์โปรดักส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา



การหารือความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยเซินทรัล ลูซอน สเทท ประเทศฟิลิปปินส์

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเซินทรัล ลูซอน สเทท ประเทศฟิลิปปินส์ และร่วมปรึกษารื้อเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการอธิการ ในโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



พิธีลงนาม

คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก) ร่วมกับคณบดีจากทุกคณะ, วิทยาลัย และผู้อำนวยการจากสำนักต่างๆ ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554



การบรรยายพิเศษ

“ทุนฟูไลบอร์ท”

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดการบรรยายแนะนำทุนประเภทต่างๆ ของทุนฟูไลบอร์ท โดยเจ้าหน้าที่บริหารทุนฟูไลบอร์ท เป็นผู้บรรยายแนะนำทุนประเภทต่างๆ ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแคสเสด ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิการศึกษา ไทย-อเมริกัน (ฟูไลบอร์ท) ดำเนินการแลกเปลี่ยนการศึกษา เพื่อเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดี และมิตรภาพระหว่างชาวไทยและอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และไทยอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดำเนินการทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด 2 โครงการ นอกจากทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว ยังมีทุนประเภท non-degree เช่น ทุนอบรม ดูกาน เป็นต้น



เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับกลางขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างเสริมประสบการณ์ในสายอาชีพของตน นอกจากนี้ยังมีทุนวิจัย สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยร่วมทุน การสอนหรือพัฒนาหลักสูตรในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัอเมริกันศึกษา ในขณะเดียวกัน ยังมีโครงการนักวิชาการชาวอเมริกันเดินทางมาร่วมสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย อีกทั้งโครงการร่วมสอนภาษาอังกฤษในต่างจังหวัดโดยชาวอเมริกันรุ่นหนุ่มสาว เนื่องจากฟูไลบอร์ทมีทุนหลายประเภทที่จะสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีองค์ความรู้ด้านการเตรียมตัวสมัครทุน และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมรวมทั้งความรู้และประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ และความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษาด้วย



KMITL MUSIC FESTIVAL # 17

ชุมนุมดนตรีสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประกวดร้องเพลงและดนตรี KMITL MUSIC FESTIVAL #17 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาสถาบัน โดยมีผู้บริหาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก



KMITL Chorus จัดแสดงคอนเสิร์ต "ระริน..ริมราง"

ชมรมขับร้องประสานเสียง สจล. จัดแสดงคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง "ระริน..ริมราง" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงานมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก



พระจอมเกล้าลาดกระบังจัดแข่งขันว่ายน้ำ "แชมป์เปียนชิพ" ครั้งที่ 1

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นประธานเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง "แชมป์เปียนชิพ" ครั้งที่ 1 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีสโมสรว่ายน้ำทั่วประเทศกว่า 70 สโมสร ร่วมส่งเยาวชนร่วมการแข่งขันกว่า 400 คน ณ สระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ สจล.



พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบันและสันถนาการ ประจำปี 2556

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบันและกีฬาสันถนาการ ประจำปี 2556 พร้อมร่วมลงการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างผู้บริหารชายกับบุคลากรหญิง นอกจากนี้ในช่วงเช้ามีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และกีฬาสันถนาการ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง



งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ "ตีหมวย รวยความสุข 2014"

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ "ตีหมวย รวยความสุข 2014" พร้อมมอบถ้วยรางวัลนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในสถาบันและกีฬาสันถนาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง

